



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๓๕๕๕-๕๐๖๙

ที่ สพ ๐๐๓๒.๐๐๑/๒/๖๗๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

ตามที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงของข้าราชการในสังกัด (ประกอบด้วย ค่าโครงสร้างและสัดส่วนของผลงาน) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน เพื่อให้จังหวัดพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานก่อนที่จะส่งแบบประเมินผลงานฯ ตามหลักเกณฑ์นัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเรียนว่า จังหวัดได้พิจารณาผลงานและได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแล้ว จำนวน ๓ ราย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ <http://www.spo.go.th:81/web-ssj/dhrm> ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ

๒. แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจัดทำเอกสาร ดังนี้ แบบประเมินผลงาน จำนวน ๖ เล่ม , เอกสารวิชาการ จำนวน ๖ เล่ม และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ จำนวน ๖ เล่ม ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายเอก อ่ำสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

13 ต.ค. 57

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

.....

ตามที่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาผลงานที่จะส่งประเมินและเค้าโครงเรื่อง สักส่วนผลงาน รวมถึงสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วปรากฏว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและผลงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยนำผลงานที่เสนอประเมินเป็นของบุคคลอื่น หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้งานการเรียนมาเสนอขอรับการประเมิน ให้สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ โดยให้ผู้ทักท้วงจัดทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ยื่นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบหรือสอบสวนพบว่าไม่มีมูลความจริง จังหวัดสุพรรณบุรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์

(นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรพินท์ รัตโนภาส)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ ราย

ลำดับที่	ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งใหม่ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่งเลขที่	ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการพัฒนา
๑	นางสาวพรเพ็ญ ด้งผดู่	พยาบาลวิชาชีพชั้นปฏิบัติการ สถาบันพระสมุชสูติ	๒๐๗๐๐	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านพยาบาล) ชำนาญการ คลินิกการพยาบาล	๒๐๗๐๐	การพยาบาลผู้ป่วยระยะ เลือดยอกในบริเวณทางเดิน อาหารส่วนต้นในภาวะวิกฤต	การพัฒนาแนวทางการ ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย เลือดยอกในบริเวณทางเดิน อาหารส่วนต้นในภาวะวิกฤต
๒	นางสาวจิราพร จันทร์บำรุง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๒๕๐๖๒	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านพยาบาล) ชำนาญการ	๑๒๕๐๖๒	การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรัง โรคไตสูง	แนวทางการดูแลและ วางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ไตสูง
๓							